

Sa Pangalan ng Allah, ang Pinakamapagpala, ang Pinakamaawain

Mahal mo ba ang iyong sarili?

Purihin ang Allah, Panginoon ng Sanlibutan, at Nawa'y ang kapayapaan at mga pagpapala ni Allah ay mapunta kay Propeta Muhammad, sa kanyang pamilya, at sa kanyang mga kasama.

Pagkatapos ng Pagbati;

Minamahal na mambabasa, inaalok namin sa iyo ang kagiliw-giliw na librong ito, may mahusay na nilalaman, buong-puso at prangka sa paglalahad ng mga kakaibang katangian at kababalaghan ng mga tao na may iba't ibang pag-iisip at pag-uugali.

Marami akong nabasa tungkol sa mg kontemporaryong relihiyon, nakipag-usap sa ilang tao, at natuklasan ko na marami sa kanila ang walang paki-alam sa kanilang relihiyon, at hindi pinatunayan ang kanilang bisa, o magtanong man lang kung ito ang tunay na relihiyon. Dahil dito ang mga paniniwalang namana nila mula sa kanilang mga magulang; i.e. na ang diyos ng tao, tulad nina Buddha at Hesus, ay babatahin ang kanilang mga kasalanan, at namagitan para sa kanila sa Diyos. Minamaliit nila ang bagay na ito, at at hindi sila humingi ng katibayan ng pangangatwiran at siyentipikong katibayan nito; habang nasa makamundong interes tulad ng pagkain, inumin at gamot, hindi nila ito tinatanggap ngunit para patunayan ang lahat sa pamamagitan ng pang-agham at medikal na patunay: na kung saan ay labis na sumasalungat!!

Kinikilala ng bawat isa ang, mga katangian ng Allah: ang Tagalikha, ang Tagapagtustos, ang Tagapagbigay ng Buhay, ang Tagapagbigay ng Kamatayan, ang Dumidinig sa Lahat, ang Tagakita ng lahat, ang Nakakaalam ng lahat ng mga hindi nakikita, ang Pinakamakapangyarihan na hindi malalampasan at hindi nangangailangan ng sinumang makakatulong sa Kanya, ang Nabubuhay na magpakailanma'y hindi mamamatay. Ang mga katangian ng Allah ay ang tunay na pamantayan para malaman ang totoong relihiyon, at ang bawat sinasamba na diyos ay walang taglay na mga kumpletong katangian; sa gayon, siya ay isang diyus-diyosan. Alam ng lahat na ang kaalaman ay ang liwanag na nag-iilaw ng iyong daan; gayun din, ang pagkakilala at pagsamba sa Allah ay ang tunay na pamantayan para sa mga masunurin at suwail. Sa banal na karunungan ito, ang tao ang magpapasya sa kanyang kapalaran, alinman sa Langit, sa pahintulot ng Diyos, kung sinasamba niya ang Allah sa paraang gusto at inuutos ng Allah; o sa Impiyerno kung sumuway siya sa Allah, o sinasamba siya na walang kamalayan sa totoong wastong kaalaman.

Hindi alam tungkol kay Hesus na mayroon siyang alinman sa mga banal na katangian, kundi mayroon siyang higit na mga katangian ng tao. Kumain siya, uminom, natulog, at humingi ng tulong sa mga tao. At kung ano ang ginagawa ni Hesus, kapayapaan ay mapasakanya, ang mga himala ay sa mga katangian ng Diyos na walang ibang may kakayahan, tulad ng muling pagkabuhay sa mga patay at paghampas ng isang bato pagkatapos ay lumabas ang tubig mula rito, at pati na rin nang hampasin ni Moises ang dagat upang hatiin , Ginawa ng Diyos ang mga ganitong himala na tumugon sa utos ng mga Sugo - sa Kaniyang kalooban - para maging katibayan ng mapagkakatiwalaan ng Sugo at sa mga tao na maniwala na siya ay pinadala ng Allah.

Hindi iniulat na si Hesus, kapayapaan ay mapasakanya, ay nagsabi sa mga tao na siya ang Diyos o Anak ng Diyos o ang ikatlong bahagi ng tatlo. At kung magsasaliksik sila sa mga libro ng Torah at ng Bibliya, makikita nila na ang tagapagsalita ay si Allah. Si Hesus, kapayapaan ay mapasakanya, ay nagsabi: Sinasabi sa iyo ng Allah na gawin ito at huwag gawin ang ganyan-at-ganyan, at ito ang pinakamalinaw na katibayan na si Hesus, ang kapayapaan ay mapasakanya, ay isang Sugo, at sinasamba niya ang Diyos at nananawagan sa mga panalangin. Sinabi nila na siya ay ipinanganak na walang ama, hindi nila napansin na nilikha ng Diyos si Adan nang walang ama o ina, at nilikha si Eba mula sa isang ama na walang ina, pagkatapos ay nilikha si Hesus mula sa isang ina na walang ama, Si Allah ay may kakayahang gawin ang Kaniyang mga habilin. Kung magpapasya Siya ng isang bagay, uutusan lamang Niya ito na, "Mabuhay 'at mabubuhay ito".

Kung sila ay totoo sa kanilang sarili at nabasa ang tungkol sa mga relihiyon, magiging maliwanag sa kanila na ang Tagapaghayag ng mga Banal na libro at ang nagpadala ng mga Sugo sa pangkalahatan; Si Noe, Abraham, Hesus at marami pang iba, ay ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Ipinadala Niya ang mga Banal na libro mula sa Langit kasama ang isang Anghel sa mga tao sa Daigdig, ang jin at ang tao, at pumili Siya mula sa mga taong nilikha Niya ang mga Sugo na nailalarawan sa pagiging perpekto ng tao.

Maaaring itanong ng mambabasa, "Paano ko malalaman ang tunay na relihiyon, na may maraming bilang ng mga relihiyon, at lahat ng naniniwala na siya ay tama?"

Ang sagot ay "Magsimula sa Islam", nasiyang huling relihiyon na iniutos at inihayag ng Diyos, at ikaw na ang bahalang humatol sa sarili.

Islam:

Ang Islam ang pinakahuli sa mga relihiyon, [ang Noble Qur'an] ang huli sa mga libro, at si Muhammad, Ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay ang huli sa mga

Sugo. Nang ang mga tao ay naligaw, at binaluktot ang kanilang mga libro at hindi pinaniniwalaan ang kanilang mga propeta, at iniugnay ang iba pa kay Allah, ipinadala ng Allah kay Muhammad, Sumainyo nawa ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah, sa solidong relihiyon na ito, na hinahangad ng Diyos-na-Makapangyarihan sa lahat para sa lahat ng tao hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Ang Propeta Muhammad, Sumakaniya nawa ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah, ay nagsabi [Ipinadala ako sa lahat ng sangkatauhan samantalang ang mga Propeta na nauna sa akin ay ipinadala sa kanilang sariling bayan]. At sinabi ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat: [Sabihin ang: "O mga tao! Ipinadala ako sa inyong lahat, bilang Sugong ng Allah, na Siyang nagmamay-ari ng kapangyarihan ng langit at ng lupa] Al-Araf (158).

Sinabi din ng Diyos-na-Makapangyarihan sa lahat ang: [Hindi ka namin sinugo ngunit bilang isang pangkalahatang (Sugong) sa mga tao, na nagbibigay sa kanila ng magagandang balita, at binabalaan sila (laban sa kasalanan)] Saba (28)

Si Muhammad, Nawa'y mapasakanya ang kapayapaan at pagpapala ng Allah , ay ipinadala ng Qur'an, na isang imortal na himala para sa lahat ng mga tao at Jinn, hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Siguradong, ang bawat Sugong ay binibigyan ng isang himala upang ang mga tao ay maniwala sa kanya, at ang gayong himala ay natapos sa kanyang kamatayan, at pati na rin ang mga banal na libro ay nabaluktot pagkatapos ng kanilang kamatayan, tulad ng iniulat ng kanilang mga iskolar; hal. mayroong apat na magkakaibang bersyon ng Bibliya ngayon. Gayunpaman, si Muhammad, Nawa'y mapasakanya ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah, ay binigyan ng walang hanggang himala na mananatili hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay; ie (ang Banal na Qur'an), na isang walang hanggang himala na hindi nagtatapos sa kanyang kamatayan. Ang Banal na Qur'an ay napanatili mula sa pagbaluktot ng Diyos mismo, at walang sinumang tao ang makakapagbaluktot nito, tulad ng maraming mga kaaway ng Qur'an na sumubok ngunit nabigo. Ang Qur'an ay isang pinagsamang paraan para lumikha ng balanse sa lipunan, sa pamamagitan ng isang landas sa relihiyon, pang-ekonomiya at panlipunan. Ang relihiyon ay isang komprehensibong paraan san reporma ng buhay at sa hinaharap, at kung ang pamamaraan ay ginawa ni Allah, tiyak na isasama ito.

Sinumang isasaalang-alang ang pamamaraang ito ay matutuklasan na ito ang totoong relihiyon, batay sa ebidensya ng pang-agham at kaisipan, tradisyon, lohika, likas na ugali at kasaysayan, isang lantarang relihiyon na walang mga sikreto na itinatago mula sa karaniwang mga tao, ito ang koneksyon sa pagitan ng tao at ng kanyang Panginoon , at ang kanyang tiyak na katibayan ng himala na lumabag sa mga batas ng sansinukob. Samakatuwid, ito ang paraan mula sa Nakakaalam ng Lahat, Makapangyarihan, at Kataas-

taasang Diyos, na tunay sa bawat panahon at lugar, dahil nilikha ito ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat, ang Lumikha ng sansinukob at ang mga nilikha, at alam kung ano ang nakakabuti para sa kanila at kung ano ang nakakasama sa kanila.

Mga repleksyon sa mga cosmic na nilalang ng Allah:

Kung mabuti mong pinag-isipan ang mga kamangha-manghang mga nilalang, ang araw at mga planeta, at pag-isipan kung sino ang lumikha sa kanila at bumuo ng kanilang mga landas, kaya't hindi sila nakikipagtunggali sa isa't isa, o lumihis mula sa kanilang landas, makikita mo na nilikha sila ng Diyos upang igalang ang tao , at ibigay sa kanya ang lahat ng mga kailangan sa buhay. Ang araw ay nagbibigay sa kanya ng init at liwanag, na hindi siya maaaring mabuhay nang wala ito, at inaayos ang kanyang mga panahon, ang madilim na gabi para magpahinga at matulog, at ang liwanag ng araw para magtrabaho at lumakad, bukod sa pagkalkula ng panahon: taon, buwan, araw at lahat ng mga kaugnay nitong mga detalye.

Ang agham ng cosmic ay ang agham na naghahanap sa lahat ng uri ng buhay, kung saan iniangat ng tao ang kanyang buhay at nahihinuha dito ang kadakilaan ng kanyang Tagapaglikha, para sambahin Siya at dumulog sa Kanya sa lahat ng kanyang gawain.

Ang mga iskolar na hindi Muslim na nagsaliksik ng agham ng cosmic ay may malaking papel sa paniniwala sa mga Sugo at pagsuporta sa kanila, at sa paniniwalang ang malaking sansinukob na ito ay may dakilang Tagapaglikha din. Ang Qur'an ay libro ng Pagbigkas ng Allah, at ang sansinukob sa iba't ibang uri ng buhay ay ang Kanyang nakikitang libro.

Ang isa sa mga lihim ng sansinukob na natuklasan ng mga modernong iskolar ay ang simula ng paglikha ng langit at lupa, tulad ng nabanggit sa Banal na Qur'an, na nagsasabing: (Pagkatapos siy ay bumangon patungo sa langit at ito ay (tulag ng) usok: Sinabi Niya rito at sa lupa: "Magsiparito kayo, kusang loob o ayaw." Sinabi nila: "Kami ay nagsasama (na magkakasama), na handang sumunod." Fussilat (11), at: (Hindi ba nakikita ng mga hindi naniniwala na ang langit at ang lupa ay nagsama-sama (bilang isang yunit ng paglikha), bago natin ito pinaghiwalay?) Al-Anbiya (29).

Ang ilang mga iskolar na Muslim ay binabanggit sa mga iskolar na hindi Muslim sa mga disiplina sa astronomiya sa isang pandaigdigang pagpupulong na ginanap sa Tokyo at isa pang kumperensya na ginanap sa Cairo [Qur'anic Miracles] sa mga talatang iyon na pinag-uusapan tungkol sa paglikha ng kalangitan at mundo. Ang mga dumadalo na mga astronomo ay namangha at kinilala ang katotohanan ng mga talatang ito dahil kamakailan nila ito nadiskubre, at sinabi na hindi naabot ng mga siyentipiko ang kamangha-manghang

pang-agham na katotohanan hanggang kamakailan lamang, matapos ang mga sasakyang pangkalawakan at satellite camera ay napunta sa kalawakan. At sinabi nila na ang agham na ito [ang agham ng Banal na Qur'an] ay hindi nilikha ng mga tao, dahil ang Qur'an ay naihayag sa oras na walang agham o iskolar sa buong mundo, sa antas ng kamanghamanghang pagtuklas na ito, ngunit sa halip ito ay tunay na mula sa Diyos, ang Lumikha ng sansinukob at ang Nakakaalam-ng-lahat ng mga lihim nito.

Ang pilosopong Pranses na si Alex Louison sa libro na [The Life of Muhammad], ay nagsabi: Iniwanan ni Muhammad ang mundo ng isang libro na ang antas ng retorika ng tala ng mga moralidad, at ang sagradong libro. Wala sa mga isyung pang-agham na natuklasan kamakailan o sa pamamagitan ng mga modernong imbensyon na sumasalungat sa mga pundasyong Islam. Ang mga aral ng Qur'an at mga batas sa cosmic ay lubos na magkakaugnay.

Ang tanyag na istoryador ng Ingles (Wellsan) ay nagsabi na ang totoong relihiyon na nahanap ko na sumasabay sa sibilisasyon sa lahat ng paraan ay ang Islam, at kung nais ng isang tao na malaman ang anuman tungkol doon, dapat niyang basahin ang Qur'an, at isaalang-alang ang mga teoryang pang-agham nito, mga batas at regulasyon upang ikonekta ang lipunan, dahil ito ay isang pang-agham, panrelihiyon, panlipunan, disiplina, moral, at makasaysayang libro, na ang karamihan sa mga batas at regulasyon nito ay ginagamit hanggang sa ating kasalukuyang panahon.

Ito ay isang patotoo mula sa mga iskolar na hindi Muslim. Kung ang mga iskolar na ito ay Muslim, aakusahan sila ng mga tao ng hindi totoo, at sasabihin na nagpapakita sila ng malisyosong pahayag ng Islamiko, na naglalayong itulak ang mga tao na yakapin ang Islam, ngunit hinahangad ng Banal na Karunungan na ang pahayag ng mga himalang ito at iba pa ay magmula sa kamay ng mga iskolar ng bibliya, ateista at Marxista, para tumayo bilang isang malakas na katibayan; samakatuwid ang pagganyak para sa pananampalataya ay magiging mas malakas, sinabi ng Makapangyarihan sa lahat: (At sasabihin: "Papuri kay Allah, Na malapit nang ipapakita sa inyo ang Kanyang mga Palatandaan, para makilala mo sila"; at ang inyong Panginoon ay hindi naaalala sa lahat ng iyong ginagawa) An-Naml (39).

Nabanggit sa Qur'an na ang pinagmulan ng paglikha ng tao ay mula sa luwad, at binanggit ng Qur'an ang mga yugto ng kanyang paglaki sa sinapupunan ng kanyang ina, sinabi ng Makapangyarihan sa lahat: (NGAYON, SA KATUNAYAN, Nilikha namin ang tao mula sa diwa ng luwad, at pagkatapos ay pinananatili namin Siya bilang isang patak ng tamud sa [mga sinapupunan] na nkapirmi, at pagkatapos ay Lumikha kami mula sa patak ng tamud

ng isang germ-cell, at pagkatapos ay Lumikha kami mula sa germ-cell ng isang embryonic lump, at pagkatapos ay Lumikha kami mula sa loob ng mga buto ng embryonic lump, at pagkatapos ay binihisan namin ng laman ang mga buto) Al-Mu'minun (12-14).

Si Propesor Moore, pinuno ng Kagawaran ng Anatomy at Embryology Unibersidad ng Toronto sa Canada at ang may-akda ng pinakadakilang libro tungkol sa Embryology sa buong mundo, ay tinanong: Maaari mo bang makita sa mga talata ng Qur'an ang tungkol sa paglikha ng sanggol ng anumang kontradiksyon sa kung ano ang nakasaad sa modernong agham, at kung ano ang iyong naabot sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pag-aaral at ang pagbabasa ng pang-agham? Sinabi niya: Hindi, ngunit sa palagay ko hindi alam ng iyong Propeta ang lahat ng mga tunay, eksaktong detalye tungkol sa mga yugto ng paglaki ng sanggol nag siya lang, ito ay tunay na ipinahayag sa kanya ng Diyos, at ang Qur'an ay salita ng Diyos .

Ang propesor ng Thailand (Tajas), isa pang dalubhasa sa embryology, na lumahok sa talakayang ito mula nang nabuo ito, ay idineklara kaagad at walang pag-aalinlangan ang kanyang pananampalataya at sinabing "Walang diyos kundi si Allah at si Muhammad ang Sugo ng Allah" at tinanggap niya ang Islam, at nagsimulang talakayin ang mga himala ng Qur'an sa bawat medikal na kumperensya. Maraming mga iskolar, na lumahok sa mga pagpupulong na ginaganap paminsan-minsan, ay yumakap sa Islam dahil sa kaliwanagan ng katotohanan sa harap nila.

Buod ng mga himala sa Qur'an na nabanggit (ang buong Qur'an ay isang himala talaga):

Ang mga himala ng Qur'an ay napatunayan ng mga ebidensya ng pang-agham at kaisipan, na nagpapatunay na ang Qur'an ay ang salita ng Diyos, at na si Muhammad ang Sugo ng Diyos, Nawa'y ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah ay mapasakanya, at napatunayan ng Qur'an na ang Diyos ay ang nag-iisang Lumikha ng mga tao, at iniutos Niya sa kanila na Siya lamang ang sasambahin nang walang kapareha o kasama. Siya lamang ang may karapatang sambahin, nang walang kapareha o kasama.

Isaalang-alang kung ano ang sinabi ng Allah tungkol sa mga sumasamba sa mga iba pang nauugnay sa Kanya, at tumatawag sa kanila sa halip na kay Allah, sinabi ng Makapangyarihan sa lahat: (Sabihin: "Nakikita mo ba kung ano ang hiniling mo bukod kay Allah? Ipakita mo sa akin kung ano ang nilikha nila sa mundo, o kung mayroon silang bahagi sa langit ay dalhan mo ako ng isang libro (isiniwalat) bago dito, o anumang natitirang kaalaman (na maaaring mayroon ka), kung nagsasabi ka ng totoo! At sino ang higit na naliligaw kaysa sa isa na nakikiu-usap bukod kay Allah, tulad ng hindi siya

sasagutinsa Araw ng Paghuhukom, at sino (sa katunayan) ay walang kamalayan sa kanilang pagtawag (sa kanila)? Al-Ahqaf (4-5)

Sinabi din ng Allah na Makapangyarihan sa lahat: (Kung mayroon man, sa langit at lupa, na iba pang mga diyos bukod kay Allah, magkakaroon ng parehong pagkakalito! ngunit kaluwalhatian kay Allah, ang Panginoon ng Trono: (Siya ay Dakila) higit sa kung ano ang iniuugnay nila sa Kanya! Hindi Siya maaaring pag-alinlanganan ang Kanyang mga gawa, ngunit sila ay uusisain (para sa kanila). O sumamba ba sila (sa ibang) mga diyos bukod sa kanya? Sabihin na, "Dalhin ang iyong kapani-paniwalang katibayan: ito ang Mensahe ng aking mga kasama at ang Mensahe ng mga nauna sa akin) Al-Anbiya (21-24)

Sinabi din ng Allah na Makapangyarihan sa lahat: (At hindi Ko nilikha ang Jinn at ang sangkatauhan maliban sa na dapat nila akong sambahin) Adh-Dhariyat (56)

Dahil sa karunungan at hustisya ni Allah, nagpapadala Siya ng mga libro at Sugo, tulad ng sinabi niya: (Ang mga Sugo na nagbibigay ng mabuting balita pati na rin ng babala, na ang sangkatauhan, pagkatapos (pagdating) ng mga sugo, ay hindi dapat magkaroon ng panawagan laban kay Allah: Sapagkat ang Allah ay Dakila sa Kapangyarihan, Matalino) An-Nisa (165); nangangahulugan na ang mga Propeta ay nagdadala ng mabuting balita sa mga sumusunod kay Allah at nagsasagawa ng mabubuting bagay na nakalulugod sa Kanya. Nagbabala rin sila laban sa Kaniyang parusa at pagpapahirap para sa mga lumalabag sa Kanyang mga utos, upang ang sangkatauhan ay walang depensa laban kay Allah pagkatapos ng mga Sugo. At ang Allah ay Kailanmay Makapangyarihan-sa-Lahat, Sakdal-Dunong.

Pamamagitan

Sinabi din ng Allah na Makapangyarihan sa lahat: (Hindi isang sugo ang ipinadala namin sa iyo nang wala ang inspirasyong ito na ipinadala Namin sa kanya: na walang ibang diyos maliban sa akin; samakatuwid sambahin at paglinkuran Ako, At kanilang sinabi: "(Allah) Ang Pinakamapagmahal ay may kinatawan na supling. "Kaluwalhatian sa Kanya! sila ay (ngunit) mga tagapaglingkod na itinaas upang igalang, Hindi sila nagsasalita bago Siya magsalita, at kumikilos sila (sa lahat ng mga bagay) batay sa Kanyang Utos. Alam Niya kung ano ang nasa harapan nila, at kung ano ang nasa likuran nila, at hindi sila pumapagitan, maliban sa mga katanggap-tanggap, at napatayo sila sa pagkamangaha at paggalang sa Kaniyang (Kaluwalhatian). Kung ang sinuman sa kanila ang magsabing, "Ako ay diyos bukod sa Kanya", ang mga tulad nito ay Nating pagbayaran sa Impiyerno. Kaya ito ang Aming gantimpala sa mga nakagkasala.) Al-Anbiya (25-29)

Ito ay isang banta at isang pangako mula sa Diyos na ang lahat ng mga sugo ay nagbibigay alam, na walang ibang diyos maliban kay Allah, at na Siya ay hindi kumuha ng isang bata, tulad ng kanilang inihayag, ngunit sa halip sila ay mga kagalang-galang na tagapaglingkod, at wala silang sinabi tungkol sa Diyos maliban sa katotohanan, at hindi sila nakikialam maliban kung ang Diyos ay nalulugod sa tagapamagitan, na hindi nagsisinungaling tungkol kay Allah at sinabing mayroong ibang diyos maliban kay Allah, o na Siya ay may isang anak, o mayroon siyang kasama sa kanyang pag-aari at kanyang mga katangian, sa mga tuntunin ng katangian at gawa, at sinumang nagsisinungaling tungkol kay Allah, ay pagbabayaran sa Impiyerno, dahil ito ang gantimpala ng mga nagkakasala.

Sinabi din ng Allah na Makapangyarihan sa lahat: (O sangkatauhan, sambahin ang iyong Panginoon na iyong manlilikha at yaong mga nauna sa iyo, upang magkaroon ka ng pagkakataong matuto ng katuwiran, Na ginawang iyong higaan ang lupa, at iyong kulandong ang kalangitan; at nagpadala ng ulan mula sa langit; at nagpadala ng mga prutas para sa iyong kabuhayan; pagkatapos ay huwag magtaguyod ng mga karibal kay Allah kapag nalaman mo (ang katotohanan). At kung ikaw ay nag-aalinlangan sa kung ano ang isinisiwalat Namin paminsan-minsan sa Aming tagapaglingkod, kung gayon gumawa ng isang Sura tulad nito; at tawagin ang iyong mga saksi o katulong (Kung mayroon man) bukod kay Allah, kung ang iyong (pag-aalinlangan) ay totoo. Ngunit kung hindi mo magawa- at tiyak na hindi mo magagawa- kaya matakot ka sa Apoy na ang panggatong ay mga tao at bato, - na inihanda para sa mga tumatanggi sa Pananampalataya.) Al-Baqara (21-24)

Ang panawagang ito mula kay Allah para atasang Siya lamang ang sasambahin, dahil Isa lamang ang Diyos, ang Natatanging Tagapaglikha, ang Tagapagtustos ng Lahat at ang Nagbibigay ng Lahat ng mga pagpapala ng buong mundo, na nag-iisang karapat-dapat na sambahin nang walang kasama, at sinumang hindi sumunod ang utos ni Allah, ang Impiyerno ang kanyang kabayaran sa Araw ng Paghuhukom. Ang Qur'an ay isang pangkalahatang mensahe, para sa lahat ng mga tao pagkatapos ng Torah at ng Ebanghelyo, at humalili sa kanila. Ito ay salita ng Allah hindi ng Propeta Muhammad, Nawa'y sumakaniya ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah. Sinabi ng Allah na Makapangyarihan sa lahat: (At sinumang nagnanais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, hindi ito tatanggapin mula sa kanya, at sa hinaharap ay siya ay isa sa mga talunan.) Aal-e-Imran (85)

Ang Qur'an ay isang pinagsamang pamamaraan, kung saan ang Allah na Makapangyarihan sa lahat ay nagpapaalam sa mga tao tungkol sa kung ano ang nangyari sa mga nakaraang bansa, at kung ano ang mangyayari sa mundong ito sa hinaharap at sa Kabilang Buhay, at

ipinapaliwanag Niya sa kanila kung ano ang kapaki-pakinabang at ang nakakasama sa kanila para ito'y kanilang maiwasan.

Ang Islam ay isang komprehensibong konstitusyon ng buhay, na kung saan makikita mo ang lahat ng bagay na mahalaga sa iyo sa mundong ito at sa hinaharap, at kung ano ang minamahal at kinamumuhian ng Diyos, para magkaroon ka ng kamalayan sa iyong mga gawain sa mundong ito at sa hinaharap. Isiniwalat ng Banal na Qur'an kung ano ang mangyayari sa Araw ng Paghuhukom sa nananampalataya kay Allah at sa tagasunod ng Kanyang Sugo, sa mga tuntunin ng kaligayahan at gantimpala.

Mga Kagandahan ng Islam

Tandaan: Pinag-uusapan natin ang tungkol sa Islam na pinagtibay ng Diyos, at isiniwalat ng Qur'an at ipinadala ni Propeta Muhammad, Nawa'y sumakanya ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah. Tungkol sa mga hindi magagandang pag-uugali ng ilang mga Muslim, hindi sila ang panukat ng relihiyon. Magkakaiba ang mga tao sa likas na katangian; may mga masasamang tao at mabubuting tao, sa lahat ng mga lipunan at relihiyon. Ang Islam ay perpekto sa bawat aspeto, at perpekto sa bawat kahulugan, sapagkat ito ay pinili ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat bilang relihiyon para sa kanyang mga tapat na tagapaglingkod hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Sinabi ng Allah na Makapangyarihan sa lahat: (Sa araw na ito ay aking ginawang perpekto ang iyong relihiyon para sa iyo, nakumpleto ang Aking pabor sa iyo, at pinili para sa iyo ang Islam bilang iyong relihiyon.) Al-Maeda (3)

Kabilang sa mga ikinaganda ng Islam ay ang panawagan para sa pagkakapantay-pantay ng mga Muslim, kaya walang kahalagahan para sa isang Arabo sa isang hindi Arab, o para sa isang maputi sa isang maitim maliban sa kabanalan, at pinapawalang-bisa nito ang mga ignoranteng pamantayan na ipinagmamayabang ng mga tao, tulad ng prestihiyo, pera, posisyon, at awtoridad. Ang Propeta, Nawa'y ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumkanya, ay nagsabing: Ang Allah, Kataas-taasan, ay inalis sa iyo ang pagmamataas ang panahon ng pre-Islamic at ang pagmamayabang nito sa mga ninuno. Ang isa ay isa lamang mananampalataya o isang miserableng makasalanan. Kayo ay mga anak ni Adan, at si Adan ay nagmula sa alikabok. Hayaan ang mga tao na tumigil sa pagmamayabang tungkol sa kanilang mga ninuno, o mas mapapahiya sila kay Allah kaysa sa salagubang na gumagapang sa dumi.)

Gayundin, ang isa sa mga kagandahan ng Islam ay ang simbiyosis na tagubilin nito sa mga Muslim, at nag-uudyok din ito ng pangkalahatang kabaitan sa mga tao. Ito ay tunay sa Hadith na sinabi ng Propeta: (Ang pagkakatulad ng mga mananampalataya hinggil sa

pagmamahalan sa isa't-isa, pagsinta, pakikipagkapuwa-tao ay sa iisang katawan; kapag ang anumang paa nito ay sumasakit, sumasakit ang buong katawan, dahil sa kawalan ng tulog at lagnat .)

Kabilang sa mga kagandahan ng Islam ay ang makatwirang tagubilin nito sa mga magulang na siyang dahilan para sa pagkakaroon ng anak sa buhay na ito, sinabi ng Allah na Makapangyarihang: (At itinagubilin Namin sa tao (na maging mabuti) sa kanyang mga magulang: dinala siya ng kanyang ina sa oras ng kahirapan, at sa loob ng dalawang taon ay ang pagkakawalay sa kanyang ina: (pakinggan ang utos) Magpasalamat ka sa Akin at sa iyong mga magulang; sa Akin ay ang kalaunang pagdating. At kung makikipagtalo sila sa iyo na makipag-ugnayan ka sa Akin sa kung ano ang hindi mo alam, huwag mong silang sundin, at makisama sa kanila sa mundong ito nang may kabaitan.) Luqman (14-15)

Ang isa sa pinakadakilang kagandahan ng Islam ay ang pagtanggap ng Diyos sa mga nagsisisi, gaano man kalaki ang kasalanan, sinabi ng Allah na Makapangyarihan sa lahat: (Maliban sa kanya na nagsisisi at naniniwala at gumagawa ng mabubuting gawain; kaya't binago ng Allah ang mga masasamang gawa sa mga mabubuting gawa; at ang Allah ay Mapagpatawad, Maawain) Al-Furqan (70)

Kabilang sa mga kagandahan ng Islam ay ang pag-uutos na maging mabuti at pagbabawal ng kasamaan, pagiging mabait sa kapwa, at pagbabawal na siya ay makasakit. Inuutos ng Islam ang pagiging mabuti sa mga hayop, gayundin sa mga tao.

Ang mga merito at moralidad ng Propeta Muhammad, Nawa'y mapasakanya ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah:

Sinabi ni Allah: (At ipinadala ka Namin bilang isang awa sa mga sanlibutan) al-anbiya (107). Siya ang Sugo ng Diyos sa lahat, at Siya ang awa ng Diyos sa lahat. Ang pagtitiwala sa kanyang mensahe at pagsunod sa kanyang mga utos, ay magpapababa ng ulan at sa buong mundo; ie hayop, puno, jinn, at mga tao ang makikinabang. Ang argumneto ay ginawa sa hindi naniniwala, habang inihahatid niya ang Mensahe; samakatuwid, siya ay ang awa sa sanlibutan, at kung sino ang naniniwala sa kanyang mensahe ay makakapasok sa Langit at makakatakas mula sa Impiyerno, sa pahintulot ng Diyos.

Si Propeta Muhammad ang pinakamatiyaga sa mga tao, pinakamabait na tao, at pinaka mapagbigay sa mga tao, sinabi niya: (Mas malapit ako sa mga naniniwala kaysa sa kanilang mga sarili, kaya't sinuman (sa kanila) ang namatay habang may utang at walang iniwang pambayad nito, samakatuwid ay babayaran natin ang kanyang mga utang sa kanyang pangalan at sinuman (sa mga mananampalataya) ang namatay na nag-iwan ng ilang ari-

arian, kung gayon ang pag-aari na iyon ay para sa kanyang mga tagapagmana. "Narrated Abu Huraira.

At dati niyang tinatanggap ang mga paanyaya ng mga alipin, binibisita ang pasyente at naglalakad nang mag-isa, at dati ay palabiro siya at walang ibang sinabi kundi mabubuti, at hindi niya minumura ang lalaki o babaeng alipin, at hindi niya sinasaktan ang sinuman sa gamit ang kanyang kamay maliban kung magsumikap alang-alang sa Diyos, at hindi siya naghihiganti para sa kanyang sarili patungkol sa anumang bagay na iniharap sa kanya, ngunit kapag nalabag ang Mga Limitasyon ng Allah, at tuwing bibigyan siya ng opsyon sa pagitan ng dalawang bagay, pinipili niya ang mas madali sa dalawa basta't hindi ito makasalanan).

Ang katayuan ng mga kababaihan sa Islam

Itinataas ng Islam ang katayuan ng mga kababaihan, at partikular siyang pinaparangalan, sapagkat nasa pangangalaga siya ng kanyang mga magulang na tumatanggap ng mahusay na pagpapalaki, at kung siya ay lumaki, marangal siyang pinoprotektahan ng kanyang tagapag-alaga, at kung siya ay ikakasal, magiging marangal siya sa bahay ng kanyang asawa at maging maybahay na nag-uutos at nagbabawal, tulad ng hari na nasa kanyang kapangyarihan, at tungkulin ng kanyang asawa na igalang siya, pakitunguhan siya nang may kabaitan at proteksyon.

Sa Islam Ang babae ay kapantay ng mga kalalakihan, at nakikilahok siya sa trabaho kung gugustuhin niya, at nagbabahagi siya ng opinyon at payo, at mayroon siyang isang espesyal na marangal na katayuan ng Islam na hindi matatagpuan sa ibang mga relihiyon. Isinalaysay ni Aishah: na ang Sugo ng Allah ay nagsabing: "Ang pinakamagalang sa inyo ay ang pinakamabuti sa kanyang asawa, at ako ang pinakamahusay sa iyo sa aking mga asawa."

At nang siya ay naging isang ina, ang kanyang katuwiran ay isinama sa karapatan ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat, na nagsasabing: (Ang iyong Panginoon ay nagpasiya na huwag kang sumamba sa iba maliban sa Kanya, at na ikaw ay maging mabuti sa mga magulang.) Al-Isra (23)

Ang isang babae sa Islam ay itinataguyod ng pinakamalapit na tagapag-alaga sa kanya sa pamilya. Hindi siya obligado na magtrabaho upang mapangalagaan ang kanyang sarili, ngunit inaalagaan siya ng kanyang tagapag-alaga. Tungkol naman sa babae sa Kanluran, sa edad na labing-walong taon, pinabayaan siya ng kanyang pamilya, hindi siya nila inaalagaan o pinuprotektahan, at iniwan siya bilang biktima ng mga masasama. Ito ay

sanhi ng pag-abandona ng mabuting moralidad, dahil sa pakikipag-ugnay sa mga kalalakihan sa trabaho at sa mga merkado, at nagresulta ito sa kahubaran at pagkalulong sa imoral na bisyo ng pangangalunya sa publiko, gayunpaman lahat ng mga relihiyon ay ipinagbabawal ang pakikiapid, at maraming mga tao ang tumatanggi sa imoralidad batay sa kagandahang asal - hindi relihiyon.

Purihin ang Allah, Panginoon ng sanlibutan, at ang kapayapaan at mga pagpapala ay nasa aming Propeta Muhammad at sa kanyang pamilya.

Ang may-akda/ Muhammad Munawer Al-Hanini